

ที่ ศธ ๐๔๓๒๗/ว ๖๓๐๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ถนนเลียงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ต.แวงนาง
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ที่ ๖๔๖ /๒๕๖๗
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์
จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA โดยให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ก่อนส่งผ่านข้อมูลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ เมื่อได้รับผลการประเมิน
จากกรรมการทั้ง ๓ คนแล้วให้นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติ ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติผล
การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมิน
ดังกล่าวมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ในกรณีนี้ ขอให้ท่านแจ้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามคำสั่งดังกล่าวทราบและตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง ฯ พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้อง
ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน
ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านยืนยันความถูกต้องตามที่แจ้ง รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรวาล สอนโกษา)

กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
กลุ่มงานบริหารอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
โทร ๐๙๐๓๒๗๔๖๒๙